

'ปู'ประชุมผู้ว่าฯเหนือแก๊สไฟฟ้า-หมอกควันพร้อมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตามน้ำท่วมได้

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมป้องกันหมอกควัน ไฟป่า และภัยหนาว 10 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการ 10 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตาก และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีความห่วงใยประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่ามีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา จึงให้ ปภ.จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 ในครั้งนี้ ซึ่งนายกฯได้สั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.การป้องกัน เน้นวางมาตรการเชิงรุก สร้างความเข้าใจประชาชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเผา รวมถึงห้ามเผาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เน้นคุมเข้มพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ พื้นที่การเกษตร ชุมชนและริมข้างทาง 2.เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 3.การรับมือ ให้ผู้ว่าฯมีอำนาจสูงสุดสั่งการหน่วย

งานในพื้นที่ป้องกันและแก้ปัญหา และ 4.การฟื้นฟู หากสถานการณ์รุนแรงให้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ พร้อมจัดสรรงบประมาณบรรเทาความเดือดร้อน

ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์และคณะเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย โดยนายกฯกล่าวมอบนโยบายว่า มีความเป็นห่วงและได้มอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งต้องขอขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนอุปสรรคเรื่องงบประมาณ เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้วนั้น ก็ขอให้ดำเนินการตามกรอบกฎหมาย

นายฉัตรชัยกล่าวว่า ที่ผ่านมาพื้นที่ภาคใต้มี 12 จังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด เหลือเพียง 3 จังหวัดที่ยังประสบปัญหาอยู่ คือ ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือ แต่ยอมรับว่ามีข้อจำกัดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณจากกรมบัญชีกลางในช่วงเกิดสถานการณ์